

Báo chí quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới

15:38 04/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 4/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Ất Tỵ 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PT

Báo chí truyền cảm hứng, dẫn dắt xã hội

Phát biểu tại giao ban báo chí, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ: Năm 2024, chúng ta đã trải qua nhiều sự kiện, nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần lạc quan, tin tưởng, không khí vui tươi, tạo khí thế quyết tâm trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nhân dân ta tự tin bước vào kỷ

nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của đất nước. Trong năm qua, các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực rất tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về những sự kiện chính trị trong và ngoài nước, khu vực và thế giới, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền về các sự kiện lịch sử của đất nước, đặc biệt là 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) tạo nền tảng tiếp tục bước vào 5 năm tiếp theo với nhiều thành công mới, làm nổi bật chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trong thi đua yêu nước, khơi dậy lòng yêu nước, tự tin, tự lực, tự hào dân tộc, khơi dậy nguồn lực, thúc đẩy văn hóa con người Việt Nam để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đây là một không gian rất rộng lớn để báo chí khai thác, tuyên truyền. Báo chí cần khai thác để thấy được sự nỗ lực, vươn lên của đất nước, khơi dậy sự tự tôn, tự hào dân tộc; làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn giúp người dân, nhất là những người chưa có điều kiện nghiên cứu lý luận thực tiễn có thể tìm hiểu qua báo chí. Trong đó, những yếu tố rất quan trọng là tư tưởng, tổ chức, cán bộ và chương trình để thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Các cơ quan báo chí cần phát triển các ấn phẩm, kênh thông tin bằng nhiều ngôn ngữ để tiếp cận hiệu quả với bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ quan truyền thông quốc tế để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam. Bên cạnh đó, báo chí cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và trình độ chuyên môn cao. Chất lượng đào tạo báo chí phải đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, không chỉ giỏi về nghiệp vụ, còn phải sâu sắc về lý luận chính trị, am hiểu thực tiễn đời sống xã hội. Việc tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, đặc biệt là các phóng viên trẻ, được coi là nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Báo chí tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, khai thác tối đa lợi thế của công nghệ hiện đại để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng số, tận dụng mạng xã hội như một kênh truyền

thông hiệu quả để tiếp cận nhanh chóng, kịp thời với mọi đối tượng độc giả, đặc biệt là giới trẻ.

Việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định, vừa qua các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhưng đó mới chỉ là bước đầu, còn rất nhiều việc phải làm, tiếp đó là hoàn thiện đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Báo chí phải tuyên truyền sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa, tích cực tham gia vào nền tảng mạng xã hội; có giải pháp để tự vượt qua chính mình. Báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn cung cấp tri thức để truyền cảm hứng, dẫn dắt xã hội. Việc sắp xếp bộ máy vừa qua là một cuộc cách mạng, đã là cách mạng thì bao giờ cũng có khó khăn, báo chí phải tiên phong dẫn dắt, củng cố niềm tin thì cách mạng mới thành công.

Dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ trao giải báo chí Búa Liềm vàng 2024: "Thành tựu của đất nước trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới là vĩ đại. Kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đây chính là yêu cầu đối với báo chí cách mạng thời gian tới, đặc biệt trong năm 2025 - năm kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước.



Đại biểu dự hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Ất Tỵ 2025_Ảnh: PT

Hỗ trợ các cơ quan báo chí ổn định, phát huy hiệu quả

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2024 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, nổi bật là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cùng việc triển khai các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW với mục tiêu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là những dấu mốc đặc biệt, mở ra kỷ nguyên mới với những động lực mạnh mẽ để đất nước bứt phá. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần quan trọng vào việc tạo dựng sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị. Báo chí không chỉ là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, còn là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 2024 cũng là năm ghi dấu sự nỗ lực của nhiều cơ quan báo chí trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch báo chí, cả nước đã giảm 58 cơ quan báo và khoảng 115 tạp chí. Nhiều cơ quan báo chí đã chuyển đổi cơ quan chủ quản, một số sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, dự kiến sẽ tiếp tục giảm thêm 51 cơ quan báo chí trên

toàn quốc. Việc sắp xếp này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm vai trò định hướng dư luận của các cơ quan báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí sau sắp xếp, bảo đảm các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định và phát huy hiệu quả.

Năm 2025, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội, thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt với các nền tảng truyền thông xuyên biên giới, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực báo chí, từ kinh tế báo chí đến chuyển đổi số. Báo chí cần giữ vững vai trò là kênh thông tin chính thống, định hướng dư luận, phản ánh trung thực đời sống xã hội, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bao-chi-lan-toa-tinh-than-lac-quan-tin-tuong-tao-khi-the-quiet-tam-buoc-vao-ky-nguyen-moi>